



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จำนวน ๑ หลัง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จำนวน ๑ หลัง เป็นแบบอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน พื้นที่ ๗๓๔.๐๐ ตารางเมตร (แบบตอกลเสาเข็ม) ตามแบบมาตรฐานของสำนักบริหาร การศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดแล้วเสร็จ ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จำนวน ๑ หลัง ในการประมูลครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๓๓,๐๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ “เทศบาลตำบลเมืองแกลง”
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๓,๒๐๐ บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการ) ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดี่ยวและแล้วเสร็จตามสัญญาและต้องเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องมีและใช้ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาดำเนินการ อย่างน้อย ๑ คน โดยแสดงหนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่ 3.0.2558 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เจ้าหน้าที่จะพาดูสถานที่ ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมไม่มีสิทธิโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9.0.2558 ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 4.0.2558 เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระหว่างวันที่ 23.0.2558 ถึงวันที่ 11.0.2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๖๗-๕๒๒๒ ต่อ ๑๐๖ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.muangklang.com

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสันติชัย ตั้งสวนิช)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง